

# Chăm sóc đàn vật nuôi mùa nắng nóng



Cho gà ăn vào sáng sớm và chiều mát để tránh tăng thân nhiệt.

**B**ước vào mùa nắng nóng, nhiệt độ cao khiến cho đàn gia súc, gia cầm ăn kém, giảm sức đề kháng, dễ mắc các loại dịch bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, hiệu quả chăn nuôi thấp. Để hạn chế thiệt hại kinh tế, người chăn nuôi các địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.

Chăn nuôi gia cầm đã nhiều năm nay, gia trại của ông Đặng Văn Tuyết ở thôn Nguyễn Kinh 2, xã Minh Hưng (Kiến Xương) thường nuôi từ 4.000 - 5.000 con ngan, gà, vịt thương phẩm. Ông Tuyết cho biết: Ngay từ khi bắt đầu thiết kế chuồng trại để chuẩn bị nuôi gà, tôi đã tham khảo qua các phương tiện thông tin đại chúng về cách thức chống

nóng cho đàn gà. Chính vì vậy, chuồng trại được xây dựng cao ráo, thông thoáng, xung quanh có nhiều cây xanh tạo bóng râm, mát mẻ vào mùa hè, tránh được mưa tạt, gió lùa. Trong quá trình chăn nuôi, chuồng trại luôn bảo đảm sạch sẽ, phân thải và chất độn chuồng được thu dọn thường xuyên để nền chuồng khô ráo, hạn chế hơi nóng bốc lên gây

bệnh cho đàn gà. Những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, tôi cho gà ăn lúc sáng sớm và chiều mát; cung cấp đủ nước sạch cho gà uống cả ngày; đồng thời, bổ sung vitamin C và các chất điện giải vào chế độ dinh dưỡng giúp gà giải nhiệt và tăng sức đề kháng.

Những ngày qua, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc trước ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Gia đình ông Trần Văn Bình ở thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) hiện nuôi 21 con bê sinh sản và thương phẩm. Ông Bình cho biết: Đặc tính sinh lý của trâu, bò là chịu nhiệt kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng thường bỏ ăn, uống nhiều, sức khỏe giảm, dễ phát sinh bệnh. Để bảo đảm sức khỏe của đàn bò, tôi đặc biệt chú trọng chế độ ăn, uống và giữ chân thải. Trong khẩu phần ăn hàng ngày của đàn bò, tôi cắt lượng tinh bột, tăng cường rau xanh, củ, quả tươi và các loại vitamin, chất

đạm; luôn bổ sung đủ thức ăn, nước uống tại chuồng; buổi sáng chăn thả sớm rồi dắt về sớm và buổi chiều chăn thả muộn để tránh đàn bò bị cảm nắng.

Hiện nay, đàn vật nuôi toàn tỉnh có khoảng gần 500.000 con lợn, 55.000 con trâu, bò và hơn 13 triệu con gia cầm các loại. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, trong thời điểm nắng nóng, người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, cần chú trọng công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, nuôi nhốt với mật độ vừa phải, chân thả sáng sớm và chiều mát ở những nơi có bóng mát; cho vật nuôi ăn thức ăn sạch, dễ tiêu, đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp theo lứa tuổi; cho vật nuôi uống nước sạch và mát có bổ sung thêm các loại vitamin tổng hợp, chất điện giải để tăng sức đề kháng trong những ngày nắng nóng kéo dài. Với trâu, bò cần tăng cường các loại thức ăn thô xanh, thức ăn ủ chua bảo đảm cho con vật đủ no và tăng cường quá trình trao đổi chất; nên buộc ở những nơi có cây xanh, bóng mát cho trâu, bò nghỉ ngơi; tắm, chải hàng ngày để giảm

thân nhiệt cho trâu, bò. Đối với chuồng nuôi nhốt, cần thiết kế mái che, tấm chắn, hệ thống làm mát phù hợp để bảo đảm độ thông thoáng, mát mẻ khi trời nắng nóng. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý phân thải, chất độn chuồng bằng các biện pháp phù hợp; không để phân và chất thải ứ đọng sẽ sinh ra khí độc và phát sinh mầm bệnh; sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi trong chăn nuôi. Thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, vệ sinh bãi chăn thả; định kỳ phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại và khu vực xung quanh để tiêu diệt và hạn chế mầm bệnh. Bên cạnh đó, người chăn nuôi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, đặc biệt là gia súc, gia cầm mới tái đàn. Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm những con bị ốm để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, tránh lây lan. Khi có vật nuôi bị ốm, chết cần báo ngay cho cán bộ thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

THANH HUỲNH

# Huy động lực lượng kiểm soát chặt mặt hàng tôm hùm càng đỏ



Ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ, chiều ngày 20/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã ký văn bản hỏa tốc gửi các quản lý thị trường các địa phương để nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng này.

Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phải huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ, đặc biệt ở những địa bàn giáp biên với Trung Quốc, các nhà hàng, quán ăn có tiêu thụ sản phẩm này để hạn chế tối đa việc tiêu thụ cũng như buôn bán các mặt hàng này. "Ngay trong tuần này, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ vào cuộc sát sao để kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này" - ông Linh khẳng định.

Bên cạnh việc phát văn bản hỏa tốc gửi các quản lý thị trường các địa phương, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu bộ phận giám sát kinh doanh online đánh giá mức độ tiêu thụ cũng như mua bán tôm hùm của Trung Quốc. Ngoài ra, Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã chỉ đạo phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện cũng như kiểm soát chặt chẽ các kho, cửa hàng đang rao bán trên mạng mặt hàng này để có biện pháp kiểm tra, kiểm soát kịp thời. Tổng cục Quản lý thị trường đặc biệt lưu ý đến tuyến vận chuyển theo hướng Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai...

Lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm soát chặt, nhất là tuyến đường biên giới giáp với Trung Quốc, tuyến nổi về trung tâm lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cục quản lý thị trường các địa phương sẽ kiểm tra gắt gao đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ.



Tôm càng đỏ mười chân (còn gọi là tôm hùm đỏ) là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai bị du nhập vào Việt Nam vài năm nay theo ngành thực phẩm tươi sống.

Tôm hùm càng đỏ là loài thủy sản có sức chống chịu cao, dễ thích nghi, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm.

Đáng lưu ý, khi ra ngoài môi trường, tôm càng đỏ sinh sôi nhanh chóng, ăn tạp nên phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, đồng thời có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.

Chính vì những nguy hại trên, tôm hùm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại.

(theo vietnamplus.vn)

# Kiểm soát nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm

**M**ặc dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực, trang thiết bị và hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 huyện Đông Hưng vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự vào cuộc kịp thời của đơn vị đã góp phần giữ cho môi trường SXKD lành mạnh, ổn định và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Huyện Đông Hưng có 44 xã, thị trấn. Theo thống kê của Đội QLTT số 2, toàn huyện có 427 hộ SXKD thực phẩm, gần 10 doanh nghiệp, nhà phân phối mặt hàng thực phẩm và có 38 chợ nông thôn, nơi hoạt động giao lưu hàng hóa thực phẩm diễn ra sôi động. Ông Phạm Huy Hiện, Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: Đối tượng SXKD nhiều nhưng quy mô nhỏ lẻ, phân tán, đội ngũ cán bộ chỉ có 7 người, địa bàn phủ trách rộng nên việc quản lý, giám sát, phát hiện hoạt động SXKD thực phẩm của Đội gặp nhiều khó khăn.

Phần lớn các cơ sở, hộ SXKD thực phẩm ở Đông Hưng nằm ở các làng nghề

truyền thống như bánh dày, kẹo lạc xã Nguyễn Xá; quẩy ở xã Đông Quang, bún ở xã Đông Xuân... Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất của các hộ còn hạn chế, mặt bằng sản xuất chật hẹp, nhận thức pháp luật còn thấp dẫn đến tình trạng các sản phẩm ở làng nghề chưa đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng, những lỗi vi phạm phổ biến của các hộ SXKD thực phẩm ở các làng nghề là: sản phẩm khi lưu thông chưa ghi nhãn hàng hóa, thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, mang mặc trang phục bảo hộ lao động và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm định kỳ theo quy định chưa được thực hiện nghiêm. Thêm vào đó, việc SXKD thực phẩm đối với mặt hàng bia, rượu, nước giải khát trên địa bàn huyện cũng tồn tại nhiều bất cập. Nổi cộm là tình trạng sản xuất rượu thủ công và kinh doanh rượu chưa được cấp phép; các hộ SXKD mặt hàng này chưa thực hiện nghiêm quy định về tài liệu,

chứng từ, hóa đơn và công bố chất lượng. Đây là một trong những mối nguy cơ dẫn đến tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để duy trì môi trường, SXKD thuận lợi cho các hộ SXKD và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thời gian qua, Đội QLTT số 2 tích cực phối hợp với các cấp, ngành của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp, hộ SXKD trên địa bàn. Đội tổ chức cho các doanh nghiệp, hộ SXKD ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, lực lượng QLTT cũng làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn kết hợp với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Năm 2018, Đội QLTT số 2 đã tổ chức kiểm tra gần 200 lượt cơ sở SXKD thực phẩm, phát hiện và xử lý 83 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 93,5 triệu đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội đã kiểm tra 18 lượt, phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà

nước 25 triệu đồng. Song song với việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thông qua kiểm tra, phát hiện các sai phạm, Đội QLTT số 2 nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ SXKD thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, SXKD thực phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, kiểm soát viên thị trường, Đội QLTT số 2 chia sẻ: Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản

lý nhà nước trong lĩnh vực SXKD thường xuyên thay đổi nên ngoài nỗ lực khắc phục khó khăn về lực lượng và thiếu trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, anh em trong Đội thường xuyên phải học tập, cập nhật những chính sách, quy định mới của pháp luật. Một mặt phục vụ nhiệm vụ của đơn vị, mặt khác giúp cho lực lượng QLTT tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ SXKD nắm bắt kịp thời để thực hiện đúng, tránh tình trạng vi phạm do thiếu kiến thức pháp luật.

Cơ sở SXKD Nguyễn Thị Hoài ở thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn là một trong những hộ SXKD thực phẩm lớn của huyện Đông Hưng với các mặt hàng chủ lực: bánh dày, kẹo lạc, kẹo dổi mang thương hiệu Đình

Mạnh. Ông Nguyễn Đình Mạnh, đại diện cơ sở cho biết: Sản lượng bánh, kẹo đạt 180 tấn/năm, tiêu thụ khắp cả nước, nộp ngân sách nhà nước từ 50 - 60 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 8 lao động. Hàng năm, lực lượng liên ngành và Đội QLTT số 2 đều kiểm tra hoạt động SXKD của gia đình. Sau mỗi lần kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ ra những thiếu sót và hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục hành chính, thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp cho cơ sở nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

KHẮC ĐUẦN



Lực lượng liên ngành huyện Đông Hưng kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Thị Hoài, xã Đông Sơn (Đông Hưng).

# Vượt lên chính mình

**T**ừ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, sự chăm sóc của bố; mẹ và em trai bị bệnh, học hết THCS phải nghỉ học để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em nhưng anh Nguyễn Hữu Xuân, sinh năm 1987, ở thôn Bó Trang, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) đã nỗ lực vươn lên gây dựng công ty sản xuất đồ gỗ với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Đón chúng tôi tại trụ sở bé thế giáp tỉnh lộ 396B, cụm công nghiệp Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) không phải Xuân mà là mẹ vợ, bạn, công nhân của anh. Mấy năm nay, việc đưa em trai đi Hà Nội khám bệnh là vợ thay Xuân. Anh Hoàng Công Toàn, thôn Bó Trang, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi làm ở xưởng của Xuân được

10 năm rồi. Anh em gặp nhau là cái duyên nhưng tình cảm, sự thấu hiểu, sẻ chia trong công việc cũng như trong cuộc sống là điều làm chúng tôi gắn bó lâu dài với nhau.

Dưới xưởng mộc, Xuân đang cùng một công nhân cầm cưa sửa máy chế biến gỗ. Nói chúng tôi cứ tự nhiên tham quan xong anh lại chăm chú với công việc của mình. Thi thoảng, công nhân trao đổi, nhờ anh gỡ khó trong công việc. Cuối giờ chiều, Xuân kể cho chúng tôi nghe về niềm đam mê nghề mộc và quá trình hình thành công ty. Bố mẹ ly hôn khi còn nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn, chỉ được học hết THCS, Xuân chọn con đường học nghề với mong muốn tìm kiếm được "bát cơm" nuôi chính bản thân và giúp mẹ, nuôi em. Anh học nghề mộc tại làng nghề Cúc Bó (xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang,



Nguyễn Hữu Xuân đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm máy móc góp phần giảm sức lao động cho công nhân.

nhà nghèo, lấy tiền đầu mà theo học tại các trường dạy nghề. Theo anh, thuận lợi của việc học nghề ở các cơ sở bên ngoài là được thực hành nhiều, chủ yếu người trước dạy người sau nên để

học. Bên cạnh đó, tận dụng gỗ nhỏ, hỏng, người học có thể tranh thủ giờ giải lao để sáng tạo nên những mẫu mã mình thích, chính điều đó kích thích sự háng say của anh. Tuy vậy, cũng có lúc Xuân tưởng mình phải

bỏ nghề, do làm mộc bụi, mùn cưa vào mắt làm anh bị viêm giác mạc. Chưa khỏi mắt rồi Xuân tiếp tục học và làm nghề mộc.

Xuân bảo: Mình là trụ cột gia đình, mẹ ốm, em bệnh, phải về nhà lập nghiệp thôi, không đi làm xa được. Năm 2005, bố ốm nặng rồi mất. Em trai bị câm, điếc bẩm sinh, khi bố mất thì em về ở với mẹ và anh. Cũng thời gian này, Xuân mở xưởng mộc. "Lúc ấy muốn mượn tiền để mở cái lán làm mộc cũng khó. Mới 18 tuổi, kinh nghiệm, vốn sống chưa có, công việc lờ mờ trong khi mẹ hay ốm, em trai khuyết tật, nhà ở thì dựng trên một mảnh đất được người bác cho mượn. Người ta sợ mẹ con mình nghèo quá, vay tiền biết bao giờ trả được" - Xuân tâm sự. Chạy vạy mãi, cuối cùng anh cũng vay được hơn 10 triệu đồng. Vốn ít nên chỉ sắm được máy móc nhỏ, đơn giản và dựng một cái lán tạm để hai anh em cùng làm. Không có vốn và việc làm cầu thang, sàn, trần, tường nhà bằng gỗ tại

quê chưa thịnh hành nên anh phải nhận lại đơn hàng làm cầu thang và ốp tường, trần nhà bằng gỗ của một số chủ cơ sở trung gian với giá rất thấp.

Đơn hàng chưa nhiều, để tạo uy tín với khách hàng, ở mỗi dòng sản phẩm, Xuân chủ động tìm thợ "đầu cánh" giỏi nghề để học hỏi năng cao tay nghề. Anh đã chọn lọc, sử dụng các loại gỗ chất lượng cao để thiết kế, sản xuất những sản phẩm có hoa văn tinh xảo, chất lượng. Tâm huyết, say nghề và yêu nghề, Xuân coi mỗi sản phẩm là một "đứa con" nên anh cẩn thận, trực tiếp kiểm soát các khâu từ lựa chọn nguyên liệu thô cho đến các khâu trong quá trình sản xuất, do đó chất lượng sản phẩm luôn bảo đảm, hạn chế được tối đa các lỗi kỹ thuật. Bên cạnh đó, với số tiền lãi tiết kiệm qua các năm, anh đầu tư hàng tỷ đồng mua máy móc nâng giảm bớt các khâu đục đẽo thủ công để tạo ra sản phẩm có độ chính xác cao, chất lượng tốt. Các

mặt hàng do cơ sở của anh làm ra như các loại ghế, tràng kỷ, bình phong, tủ tường, sàn, cửa... với mẫu mã đẹp, chất lượng và theo thị hiếu nên được nhiều người biết đến và được tiêu thụ rộng khắp ở trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước... Không chỉ làm mộc dân dụng, Xuân còn làm các sản phẩm từ gỗ cho một số ngôi chùa, đền thờ. Theo anh, làm các công trình tâm linh đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao nhưng cái quan trọng hơn cả là cái tâm của người thợ. Chỉ có sự tâm huyết, kiên trì, bền bỉ, người thợ mới dựng xây nên những công trình văn hóa có giá trị lâu bền với thời gian. Vì thế, trong gian trường bày và bán các sản phẩm của Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất đồ gỗ Tùng Lâm của Xuân có khẩu hiệu: Có thể tay nghề bạn thấp, nhưng đạo đức nghề nghiệp phải có, sẽ không tự hào mai sau.

Vượt lên chính mình, từ 10 triệu đồng vay mượn ban đầu, từ cái lán dựng tạm, nay Nguyễn Hữu Xuân đã

có công ty riêng với doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho 22 lao động với mức thu nhập tháng nhất là 5 triệu đồng/tháng. Bà Nguyễn Thị Nê, thôn An Trục, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) cho biết: Chúng tôi nề phục ý chí vượt lên hoàn cảnh của Xuân. Dù giờ kinh tế đã khá giả, có trong tay cơ ngơi khang trang nhưng vợ chồng cậu ấy rất giản dị, gần gũi. Tôi vẫn thường kể chuyện làm giàu của cậu ấy cho con cháu, người thân của mình nghe, coi đó là tấm gương để giáo dục con cháu mình.

Say nghề và với quyết tâm làm giàu, khẳng định ý chí của mình, Nguyễn Hữu Xuân bước đi vững chắc trên con đường lập nghiệp. Anh cũng sẵn sàng chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên, đặc biệt thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên con đường khởi nghiệp.

KHUÂN PHƯƠNG

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)